



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับ
ชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม
กำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้
คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. นางบุญยืน ศรีสว่าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่
๑๑๙๒๕๙ งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นผู้เหมาะสมให้ส่งคำขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๕๙ งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง “แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุทางถนนเขตพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ชื่อข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข
เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชลในการประเมินคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน”

๒. นางจารึก วิบูลย์ศิลป์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่ง
เลขที่ ๑๑๙๒๖๑ งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้เหมาะสมให้ส่งคำขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการ
พยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๖๑ งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง “การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ชื่อข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลใน
ระยะก่อนการตรวจรักษา ณ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

๓. นางวิไลวรรณ ขุนดำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่ง เลขที่ ๑๑๙๒๕๗ งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้เหมาะสมให้ส่งคำขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๕๗ งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง “การศึกษาภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ชื่อข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อลดอัตราการงด - เลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

๔. นางปรานอม เนาว์สุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๖๘ งานวิสัญญีพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้เหมาะสมให้ส่งคำขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๖๘ งานวิสัญญีพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง “การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ชื่อข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน เรื่อง “การพัฒนา Non - technical skills ของพยาบาลวิสัญญีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองภาวะสุขภาพในผู้ป่วยที่ได้รับการบริการทางวิสัญญี”

๕. นางบุปผา เลิศวาสนา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๐๙๐ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้เหมาะสมให้ส่งคำขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๐๙๐ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง “ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”

ชื่อข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อเนืองที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน”

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่งหากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอาร์กซ์ วงศ์วรชาติ)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ